

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2020)

- *Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!*
- *Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020!*

1- Hoạt động đối ngoại
2- Thời sự ASEAN

3- Văn bản mới
4- Xây dựng Đảng

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI: TÌNH HÌNH QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC THỜI GIAN GẦN ĐÂY

(1) Về chính trị

Trong những tháng đầu năm 2020, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tuy có bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và vấn đề Biển Đông nhưng về tổng thể vẫn duy trì xu thế phát triển ổn định. Các chuyến thăm cấp cao chưa được diễn ra nhưng tiếp xúc cấp cao vẫn được duy trì. Giao lưu, hợp tác kênh Đảng, giữa các bộ, ngành và các địa phương hai nước được triển khai hiệu quả. Hai bên đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020).

(2) Về hợp tác thương mại

Trung Quốc là đối tác thương mại, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau Mỹ, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN (từ 2018 vượt Ma-lai-xi-a). Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 116,9 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018; 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 35,08 tỷ USD, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, dịch COVID-19 đang khiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc bị ảnh hưởng, một số mặt hàng bị tác động trực tiếp là ngành nông sản, trái cây, các chuỗi sản phẩm cung cấp, may mặc, linh kiện điện tử...

(3) Về hợp tác đầu tư

Năm 2019, FDI Trung Quốc vào Việt Nam tăng đột biến, có 683 dự án mới với tổng số vốn đăng ký mới 2,37 tỷ USD, đứng thứ 5/132 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp đôi so với năm 2018 (1,22 tỷ USD) và chiếm tới 15,5% tổng lượng FDI đăng ký mới tại Việt Nam cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 3 tháng

đầu năm 2020 giảm cả số lượng và tổng vốn đăng ký dự án đầu tư vào Việt Nam.

(4) Về hợp tác du lịch

Trung Quốc nhiều năm dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam (chiếm 1/3). Năm 2019, đạt 5,8 triệu lượt, tăng 11,6% so với năm 2018, ở chiều ngược lại, mỗi năm có hơn 3 triệu lượt khách Việt Nam đi Trung Quốc. Nếu bao gồm du khách qua lại biên giới trên bộ, lượng người qua lại hai bên mỗi năm đạt 12 triệu lượt. Do dịch COVID-19, trong tháng 3/2020, lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm 91,5% so với cùng kỳ năm 2019; 3 tháng đầu năm 2020 đạt 871.819 lượt, giảm 31,9%.

(5) Về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Tình hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cơ bản ổn định, được hai bên tiến hành quản lý tốt theo 03 văn kiện pháp lý. Đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được đảm bảo. Giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, địa phương hai bên được tổ chức định kỳ, đạt các nội dung hiệu quả, thực chất.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc giao thương qua biên giới tại một số cửa khẩu biên giới và đường qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc xuất hiện hiện tượng ùn tắc hàng hóa, nhưng cũng đã được hai bên tích cực phối hợp tháo gỡ. Các bộ, ngành hữu quan tích cực hỗ trợ địa phương trong công tác mở, nâng cấp cửa khẩu, lối thông quan, lối mở đường qua lại và kết nối giao thông qua biên giới.

(6) Tình hình Biển Đông

Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về Biển Đông; triển khai toàn diện, đồng bộ các chính sách nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy hoạt động kinh tế biển; khuếch trương “tình hình Biển Đông đang ổn định, đi vào đàm phán COC” để tạo hình ảnh

“thiện chí hợp tác”, tích cực tranh thủ lôi kéo các nước ASEAN nhằm phân hóa, chia rẽ, ngăn cản sự can dự của Mỹ và đồng minh vào vấn đề Biển Đông; phản ứng mạnh trước các hoạt động của Mỹ và các nước ở khu vực Biển Đông trên các kênh ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền và thực địa.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã đồng bộ triển khai trên các kênh ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền và thực địa. Các hoạt động của Việt Nam đã góp phần giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích chính đáng và hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam.

Lãnh đạo các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng đã có nhiều cuộc trao đổi song phương, đa phương, với Lãnh đạo các nước về vấn đề Biển Đông, khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; sẵn sàng phối hợp với các nước về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Trong thời gian tới, tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng nảy sinh vụ việc phức tạp, tác động không nhỏ tới tình hình tư tưởng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; duy trì cục diện quan hệ với Trung Quốc; thực hiện nghiêm túc "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc" và tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, Chính phủ hai nước đã đạt được.

Hai là, về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia; tăng cường thông tin chính thống để người dân Việt Nam ở nước ngoài và nước ngoài hiểu đầy đủ, chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề biên giới, lãnh thổ.

Ba là, về tình hình Biển Đông: (i) Tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu: kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ

các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển, đồng thời chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển. (ii) Tuyên truyền, động viên để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thông tin tích cực, giới thiệu những tấm gương điển hình trong phát triển bền vững kinh tế biển của các ngành, địa phương. (iii) Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị liên quan đến công tác đối ngoại, vấn đề Biển Đông, biên giới lãnh thổ. Tiếp tục tập trung tuyên truyền tới đông đảo người dân (nhất là ở khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư, liên doanh, liên kết với nước ngoài, vùng sâu, vùng xa, vùng tập trung đông bào có đạo...) cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, kích động tư tưởng "bài Hoa", gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Nguồn: Thông tin nội bộ - Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 9/2020).

THỜI SỰ ASEAN: TUYÊN BỐ CỦA CÁC NƯỚC ASEAN VỀ VIỆC DUY TRÌ HÒA BÌNH VÀ ỔN ĐỊNH Ở ĐÔNG NAM Á.

Ngày 08/8/2020, nhân dịp Kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ bảo đảm thực hiện hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và duy trì đà tiến triển trong xây dựng Cộng đồng ASEAN sau 2025. Trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

(1) Nhân mạnh cam kết duy trì Đông Nam Á là khu vực hoà bình, an ninh, trung lập và ổn định, và tăng cường các giá trị hướng tới hòa bình trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế.

(2) Tái khẳng định ASEAN cần duy trì đoàn kết, gắn kết và tự cường trong thúc đẩy các mục tiêu, nguyên tắc và lợi ích chung được nêu trong Hiến chương ASEAN.

(3) Tái khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của việc bảo đảm các mục tiêu và nguyên tắc trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) cũng như trong Tuyên bố về Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập và Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) về các Nguyên tắc quan hệ cùng có lợi.

(4) Kêu gọi tất cả các nước kiềm chế, không tiến hành các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hoà bình, ổn định, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, và giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

(5) Kêu gọi tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia thông qua tiếp tục đối thoại, hợp tác cùng có lợi và các biện pháp xây dựng lòng tin thiết thực nhằm kiến tạo một môi trường hòa bình, thuận lợi cho tăng trưởng bền vững.

(6) Cam kết tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và khuyến khích các đối tác của ASEAN tham gia đóng góp xây dựng thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), góp phần vào củng cố lòng tin và tin cậy lẫn nhau, cũng như xây dựng một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, dung nạp và dựa trên luật lệ.

(7) Tái khẳng định các mục tiêu và nguyên tắc nêu trong Tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và khuyến khích các đối tác hợp tác cùng ASEAN để thúc đẩy Tài liệu AOIP và tiến hành hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên nêu trong Tài liệu nhằm thúc đẩy lòng tin, tôn trọng và lợi ích chung thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

(8) Tái khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên nền tảng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời đề cao cách tiếp cận đa phương trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên và tích cực tham gia định hình một cấu trúc đa phương hiệu quả hơn dựa trên luật lệ, có khả năng giải quyết được các vấn đề cấp bách của khu vực và toàn cầu.

Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam dành ưu tiên cao đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, phối hợp hành động hiệu quả trong ASEAN cũng như tăng cường quan hệ với các Đối tác để nâng cao năng lực tự cường và khả năng ứng phó hữu hiệu của ASEAN trước các thách thức chưa từng có, đó là dịch bệnh COVID-19 và những chuyển động, cạnh tranh mạnh mẽ, sâu sắc của môi trường địa chiến lược toàn cầu và khu vực, trong đó đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bao gồm cả UNCLOS 1982. Việt Nam sẽ cùng các quốc gia thành viên ASEAN tiếp tục thúc đẩy thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, định hướng phát triển của Cộng đồng ASEAN sau 2025, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của ASEAN đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững của khu vực và thế giới. (Nguồn: Thông tin nội bộ - Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 9/2020).

XÂY DỰNG ĐẢNG: Nhằm cung cấp thông tin cho các cấp ủy trực thuộc sinh hoạt trong tháng 9/2020, Thông tin nội bộ kỳ này xin thông tin về kết

quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 2,5 ngày (18,19,20/8), thị xã La Gi long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội rất vinh dự được đón tiếp Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ chỉ đạo Đại hội số 4 của Tỉnh ủy về dự, chỉ đạo Đại hội; Đại hội cũng đã vui mừng đón tiếp lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy Hàm Tân (cũ); các đồng chí Nguyên Bí thư Thị ủy La Gi; các đồng chí Nguyên Phó Bí thư Thị ủy La Gi và **249** đại biểu đại diện cho **2.342** đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã về dự Đại hội. Đại biểu được triệu tập dự Đại hội đạt tỷ lệ 100%.

- Bên cạnh công tác chuẩn bị chu đáo về hình thức, nội dung, khánh tiết Đại hội đảm bảo nghiêm túc, trang trọng và đúng hướng dẫn của Tỉnh. Ban Tổ chức Đại hội của thị xã cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch được văn bản hóa, đảm bảo nghiêm túc, đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy định.

- Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X trình tại Đại hội lần thứ XI; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI. Không khí Đại hội sôi nổi, trang nghiêm, các ý kiến phát biểu có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời làm rõ những giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả Nghị quyết, Chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra.

- Công tác bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông suốt, đảm bảo dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XI), nhiệm kỳ 2020 -2025 là 35 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Thị ủy khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Thị ủy

gồm **10** đồng chí; bầu Bí thư và **02** Phó Bí thư Thị ủy; bầu UBKT Thị ủy gồm 06 đ/c và Chủ nhiệm UBKT Thị ủy.

+ Đồng chí Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy khóa X được Thị ủy khóa mới tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Thị ủy La Gi khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Đồng chí Tôn Thất Muộn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy khóa X, Chủ tịch HĐND thị xã bầu tái cử giữ chức danh Phó Bí thư Thị ủy khóa XI;

+ Đồng chí Phạm Trọng Nhân – Phó bí thư Thị ủy khóa X, Chủ tịch UBND thị xã được bầu tái cử giữ chức danh Phó Bí thư Thị ủy khóa XI.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV gồm 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã La Gi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 16 chỉ tiêu chủ yếu, 03 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá.

Đồng chí Phạm Văn Nam – Bí thư Thị ủy thay mặt Thị ủy khóa XI thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể nhân dân thị xã. Đồng thời, kêu gọi toàn Đảng, toàn quan, toàn dân thị xã tăng cường phát huy khối Đại đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng quê hương La Gi ngày càng giàu đẹp, văn minh. (*Mỹ Châu – VP Thị ủy*).

VĂN BẢN MỚI:

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Quyết định gồm 06 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020. Một số quy định chủ yếu của Quyết định:

- **Đối tượng áp dụng:** (1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (sau đây gọi là người thuê đất); (2) Cơ quan có thẩm quyền giải

quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- **Mức giảm tiền thuê đất:** Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có). Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

- Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất:

(1) Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020; trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

(2) Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoản 1 Điều này; không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

(3) Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

4) Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa

tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan. (*Thông tin nội bộ - Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 9/2020*).

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY LA GI

